

Quy Hoạch Khu Vực Thung Lũng Tây San Gabriel: Tóm Tắt Yếu Tố Bảo Tồn Lịch Sử

1. Hiện Trạng

TÀI NGUYÊN VĂN HÓA

Tài nguyên văn hóa bao gồm một loạt các hiện vật tiền sử và lịch sử, công trình kiến trúc và cảnh quan. Những tài nguyên này phản ánh tính chất năng động và quá trình tiến hóa văn hóa trong WSGV. Yếu Tố này đề cập đến bốn loại tài nguyên văn hóa, bao gồm khảo cổ, lịch sử, Văn Hóa Bộ Lạc, và cổ sinh vật học, mỗi loại đều có ý nghĩa độc đáo riêng.

Lịch Sử/Kiến Trúc: Tài nguyên lịch sử ở WSGV bao gồm các tòa nhà, công trình kiến trúc, cảnh quan, và hiện vật trên 50 năm tuổi, có ý nghĩa lịch sử đối với địa phương, tiểu bang, hoặc quốc gia. Những tài nguyên này kết nối với quá khứ của WSGV thông qua mối liên hệ với các nhân vật lịch sử, phong cách kiến trúc, hoặc sự kiện quan trọng, qua đó định hình bản sắc của vùng.

Khảo Cổ Học: Tài nguyên khảo cổ tiết lộ cuộc sống và văn hóa của cư dân trong quá khứ thông qua những di sản thực tế như hiện vật, tàn tích cấu trúc và con người. Tài nguyên này bao gồm những di chỉ trước thời kỳ tiếp xúc với văn minh khác đến những phế tích lịch sử như khu đồ nát hoặc nền móng kiến trúc.

Văn Hóa Bộ Lạc: Song hành với lịch sử của WSGV, Tài Nguyên Văn Hóa Bộ Lạc bao gồm các địa điểm, những phong tục, và hiện vật có giá trị văn hóa với các bộ lạc người Mỹ bản địa. Chúng bao gồm các thôn làng, đàn tế, và các khu vực sinh hoạt truyền thống của bộ lạc, là những di sản có nguồn gốc sâu xa của cộng đồng người Anh-điêng.

Cổ Sinh Vật Học: Các di tích hóa thạch có niên đại hơn 5.000 năm, cung cấp những hiểu biết sâu sắc về lịch sử sinh thái và sinh học cổ xưa của WSGV, bao gồm các cấu tạo địa chất, động vật, và thực vật hóa thạch.

CÔNG CỤ PHÁP LÝ GIÚP BẢO TỒN LỊCH SỬ

Địa Phương: Ủy Ban Hồ Sơ và Địa Danh Lịch Sử Quận Los Angeles và Sắc Lệnh Bảo Tồn Lịch Sử nhằm bảo tồn và bảo vệ các hiện vật lịch sử và văn hóa ở các khu vực chưa hợp nhất.

Tiểu Bang: Văn Phòng Bảo Tồn Lịch Sử của Sở Công Viên Tiểu Bang California lưu giữ Kho Tài Nguyên Lịch Sử Tiểu Bang (SHRI), bảo vệ các tài nguyên được liệt kê trong các sổ đăng ký.

Đạo Luật Chất Lượng Môi Trường California (CEQA): Các hướng dẫn trong CEQA bảo vệ các di chỉ khảo cổ, hiện vật, và tài nguyên cổ sinh vật, yêu cầu biện pháp phòng vệ trước các dự án có thể tác động đến các tài nguyên này.

Bộ Luật Xây Dựng Lịch Sử Tiểu Bang (SHBC): Được thông qua nhằm bảo vệ các công trình lịch sử, SHBC trình bày các quy định xây dựng thay thế để phục hồi và bảo tồn tòa nhà mang ý nghĩa lịch sử được chỉ định.

Liên Bang: Các đạo luật như Đạo Luật Bảo Vệ Tài Nguyên Khảo Cổ Năm 1979 và Đạo Luật Di Sản Người Mỹ Bản Địa Năm 1992 bảo vệ các tài nguyên khảo cổ và người Mỹ bản địa; đồng thời, Sổ Đăng Ký Quốc Gia Các Địa Điểm Lịch Sử và Di Tích Lịch Sử Quốc Gia công nhận và bảo tồn các di tích lịch sử quan trọng trên toàn quốc.

2. Vấn Đề & Cơ Hội

LỊCH SỬ ĐA DẠNG VÀ KHÁC BIỆT

Chín cộng đồng trong Khu Vực Quy Hoạch WSGV có lịch sử phát triển đa dạng, được định hình từ nhiều yếu tố khác nhau. Mỗi cộng đồng có những câu chuyện riêng, đòi hỏi các chiến lược bảo tồn đa sắc thái để tôn vinh bản sắc lịch sử và văn hóa khác biệt của họ.

THIẾU THỐN TÀI LIỆU

Các cuộc khảo sát về kiến trúc và đánh giá khảo cổ học quy mô lớn còn hạn chế dẫn đến tình trạng không có các kho chứa tài nguyên lịch sử toàn diện. Chưa có những nghiên cứu và tài liệu sâu rộng, độ nhạy cảm của mỗi di tích vẫn chưa được xác định, từ đó nêu bật nhu cầu cần có các nỗ lực khảo sát và tài liệu kỹ lưỡng hơn.

TÀI NGUYÊN LỊCH SỬ THỜI KỲ SƠ KHAI CÒN LẠI HẠN CHẾ

Quá trình phát triển nhanh chóng trong thế kỷ 20 đã dẫn khiến mất đi nhiều tài nguyên lịch sử thời kỳ sơ khai trong Khu Vực Quy Hoạch WSGV. Các tài nguyên còn lại từ đầu những năm 1900 đến những năm 1940 rất khan hiếm, từ đó nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động bảo tồn lịch sử thời kỳ đầu của khu vực.

TÀI NGUYÊN HIỆN CÓ KHÔNG ĐƯỢC TOÀN VỆN

Nhiều tài nguyên có tiềm năng quan trọng trong khu cư dân và thương mại nhưng không còn nguyên vẹn về mặt kiến trúc hoặc lịch sử, điều bắt buộc cần có cho quá trình xác nhận. Nhiều lần cải tạo và xây sửa, cả được phép và không được phép, đã khiến nhiều tài nguyên lịch sử không còn nguyên vẹn, từ đó nhấn mạnh nhu cầu cần có các chiến lược bảo tồn thấu đáo.

KHUNG PHÁP LÝ VỀ BẢO TỒN CỦA QUẬN

Sắc Lệnh Bảo Tồn Lịch Sử của Quận được ban hành vào năm 2015, đóng vai trò quan trọng giúp xác định và bảo vệ các tài nguyên lịch sử trong các khu vực chưa hợp nhất. Sắc lệnh này đưa ra các tiêu chí và quy trình cụ thể giúp xác định các địa danh và khu vực lịch sử. Ngoài ra, Quận Los Angeles đã trở thành Chính Quyền Địa Phương Được Chứng Nhận (CLG) vào năm 2020, từ đó trao nhiều quyền hơn cho chính quyền địa phương trong các nỗ lực bảo tồn. Chứng nhận này cho phép Quận được tham gia các chương trình bảo tồn lịch sử của liên bang và toàn tiểu bang, và được tiếp cận các quỹ tài trợ phù hợp, khuyến khích bảo tồn và củng cố các mục tiêu bảo tồn của địa phương.

CHƯƠNG TRÌNH HỢP ĐỒNG ĐẠO LUẬT MILLS

Được thông qua vào năm 2013, Chương Trình Hợp Đồng Đạo Luật Mills của Quận tạo cơ hội cho chủ sở hữu bất động lịch sử đủ điều kiện được ký thỏa thuận với Quận nhằm cam kết duy trì và phục hồi bất động sản lịch sử của họ, và nhờ đó họ được giảm thuế. Chương trình này khuyến khích liên tục bảo trì và sửa chữa các bất động sản lịch sử và thúc đẩy các nỗ lực bảo tồn liên tục.

DỰ ĐỊA CHÍ LỊCH SỬ

Dự Địa Chí Lịch Sử cho Khu Vực Quy Hoạch WSGV là tài liệu cơ sở, mang đến những thông tin lịch sử khu vực vào thời kỳ trước và sau khi có tiếp xúc với nền văn minh khác. Tài liệu này hướng dẫn đánh giá các tài nguyên lịch sử tiềm năng và đưa ra đề xuất cho những nỗ lực bảo tồn trong tương lai.

KIỆN THỨC LỊCH SỬ TRONG CỘNG ĐỒNG

Các cư dân có những kiến thức quý giá về lịch sử và văn hóa cộng đồng của họ, giúp làm phong phú thêm các nỗ lực bảo tồn. Quá trình hợp tác với các thành viên trong cộng đồng và các tổ chức đóng vai trò thiết yếu giúp nắm bắt và hiểu biết về di sản phong phú của Khu Vực Quy Hoạch này.

3. Các Đề Xuất Chính Sách

NUÔI DƯỠNG NIỀM TỰ HÀO CỘNG ĐỒNG

Mục tiêu đầu tiên của Yêu Tố Bảo Tồn Lịch Sử tập trung khắc sâu niềm tự hào cộng đồng và tôn vinh những giá trị lịch sử độc đáo. Những đề xuất chính sách này nhằm xác lập quyền sở hữu địa phương và niềm tự hào của công dân thông qua các chương trình giáo dục và hoạt động kỷ niệm trong cộng đồng, đồng thời tăng cường các câu chuyện lịch sử thông qua nâng cao môi trường xây dựng và hoạt động nghệ thuật công cộng.

XÁC MINH VÀ BẢO TỒN CÁC TÀI NGUYÊN LỊCH SỬ

Xác định, đánh giá, và bảo tồn các tài nguyên lịch sử trong cộng đồng là ưu tiên hàng đầu. Các đề xuất chính sách thuộc mục tiêu này tìm kiếm cơ hội tăng cường nỗ lực ghi chép và vinh danh các tài nguyên lịch sử, bảo tồn các di tích lịch sử và cung cấp các biện pháp hỗ trợ tài chính cho chủ sở hữu bất động sản để hỗ trợ nỗ lực bảo tồn.

TỔNG HỢP KIẾN THỨC CỘNG ĐỒNG

Yếu Tố Bảo Tồn Lịch Sử nhấn mạnh hoạt động chủ động tôn vinh và tích hợp kiến thức và lịch sử của cộng đồng địa phương vào quá trình bảo tồn. Phương pháp này gắn với mở rộng hoạt động bảo tồn các giá trị lịch sử và tận dụng kiến thức về lịch sử địa phương để nâng cao nhận thức về tài nguyên lịch sử.

CÔNG NHẬN VÀ TÍCH HỢP CÁC GIÁ TRỊ CỘNG ĐỒNG CỐT LÕI

Yếu Tố Bảo Tồn Lịch Sử tập trung tích hợp liền mạch nguồn gốc lịch sử và văn hóa của mỗi cộng đồng vào môi trường xây dựng. Các đề xuất chính sách cho mục tiêu này thúc đẩy tái sử dụng các tài nguyên lịch sử một cách linh hoạt và khuyến khích hợp tác công - tư trong các nỗ lực phục hồi.

XÁC ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ NGUỒN LỰC

Yếu Tố này ưu tiên xác định và đánh giá toàn diện các tài nguyên khảo cổ và cổ sinh vật học. Các đề xuất chính sách có mục đích đánh giá, giám sát các tài nguyên tiềm năng trong Khu Vực Quy Hoạch và tích hợp kiến thức khảo cổ học, cổ sinh vật học vào các nỗ lực quy hoạch và giáo dục.

BẢO TỒN LỊCH SỬ TOÀN DIỆN

Yếu Tố Bảo Tồn Lịch Sử thúc đẩy nỗ lực hợp tác giữa các bên liên quan để đạt được mục tiêu bảo tồn tài nguyên lịch sử toàn diện và đầy đủ. Các đề xuất chính sách nhằm mục đích khuyến khích tham vấn có ý nghĩa từ bộ lạc và phát triển hợp tác giúp tích hợp góc nhìn của bộ lạc và hiểu biết của cộng đồng vào các sáng kiến bảo tồn.